

PLUS - ชัดๆ แล้วชัดเจน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึกลับ...

วันนี้ ก็คงต้องหมายถึง ตลาด หรือ SET Index อีกนั่นแหละครับ ก็บอกกันไปว่า เมื่อไหร่ จะขึ้นไปจากตรงนี้เสียที หรือ ถ้าจะไม่ไหว อยากรจะลงก็ลงมาเลย เพราะมีบางท่านก็ รอซื้อต่ำๆ อยู่เหมือนกัน... ก็อย่าคาดหวังเลยครับว่าเมื่อไหร่ เอาแค่ว่า เห็นหลุดแนวรับ หรือผ่านแนวต้าน ที่เราๆ ท่านๆ คุยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั่นแหละ ก็พากันไปตามเกม แบบว่า รอชัดๆ แล้วชัดเจนน้ำ หรือ รอเฉลยข้อสอบ แล้วก็ลอกตามนั้น... ยืน 1695 หรือ 1700 ได้อย่างมั่นคง ก็เล่นทางขึ้น แต่ถ้าหลุด 1675 หรือยิ่งต่ำกว่า 1670 ก็เล่นทางลง ซึ่งคำว่าเล่นทางลงนั้น หมายถึง ขายทำกำไร ขายตัดขาดทุน หรือ ขายเพื่อปรับพอร์ต เพราะอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ทางขึ้น ถ้าจะผ่าน 1695 ไปได้ ก็ยังต้องระวังระดับ 1720+/- ซึ่งจากตรงนี้ไปนั้น ก็ถือว่าไม่แยะ หรือจะถือว่าตรงนี้ อาจจะเป็นการทำปลายคลื่น B ของ 4 ก็ได้ แล้วหากการลงที่จะมีตามมา หากลงไปจนต่ำกว่าระดับ 1650 ด้วยแล้วนั้น ไม่แน่นอนครับ อาจจะกลายเป็น การลงใน คลื่น C ของ 4 ไปเลยก็ได้ และนั่น จะมีการลงได้ลึกมาก ๆ จนน่าใจหายตามมาเลยก็ได้เหมือนกัน แบบว่า อ่อนตัวจนอ่อนใจ อะไรทำนองนั้นแหละ... ดังนั้น ก็วางแผนการเก็งกำไร การลงทุน หรือ การเล่นสั้น กันไปตามเกมที่น่าจะได้ด้วยนะครับ คิดแล้ว วางแผนแล้ว ถ้าเข้าเงื่อนไขไหน ก็ต้องทำไปตามนั้น อย่ายื้อ หรืออย่าหาเหตุอย่างอื่นมาเข้าข้างตัวเองทีหลัง โดยเฉพาะชาลง... แต่ทั้งหมดทั้งมวล เป็นแค่ภาพระยะสั้น ไปจนถึงระยะกลาง หรือระยะ 1-3 เดือน เท่านั้นนะครับ ถ้าระยะยาว หรือ ปีนี้ เอาไว้มากกว่านั้นก็

ดูตามเกม...

เรียกว่า แนวโน้มระยะสั้น เริ่มจะชัดแล้วเหมือนกัน ดังนั้น จะชัดเจนน้ำ ก็ได้อยู่เนาะ แม้ว่าวันนี้ หรือ 1-3 วันนี้อาจจะพักตัว ไม่ขึ้นแรง แต่ถ้าไม่พักตัวลงลึก ก็ถือรอการขึ้นต่อได้อยู่

- แนวรับ : ... 9.65-9.35 และเน้น ไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 9.00
- เป้าหมาย : ... 10.80-11.00 และยังคงคาดหวัง 11.5-11.8 ได้

Price Chart...(PLUS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLUS... อย่างที่เคยเรียนการมาในตำรา หลายๆ ท่านก็อยากจะได้ราคาที่จะซื้อในระดับต่ำๆ ถ้าจะมาซื้อตอนที่ขึ้นมาแล้ว ก็อาจจะมองว่าแพงเกินไป แต่อย่าลืมนะครับ การเก็งกำไร ราคาหุ้นจะไม่มีความแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย... ถ้าเราใช้เรื่องของ MA. หากสัญญาณซื้อ ก็จะเห็นว่าราคาแถวๆ นี้ ยังสามารถซื้อได้อยู่... และถ้าเราใช้ Price Pattern หรือ รูปแบบราคา ก็จะเห็นว่า วันวานนั้น เป็นวันที่ต้องซื้อแบบตามน้ำ แล้วถามว่า วันนี้ ยังตามน้ำได้ต่อหรือไม่ ก็ต้องบอกว่า ตามได้ แม้ไม่ขึ้น ก็อย่าต่ำกว่า 9.0 ก่อน เพราะการไล่ซื้อ เรายังมองเห็นโอกาสขาย 10.8-11.0 ตามเป้าหมายของ Price Pattern ได้ หรือสูงกว่า ก็ยังได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน